



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงาน ก.ก. (กองพัฒนาระบบราชการกรุงเทพมหานคร โทร. ๐ ๒๒๒๖ ๓๗๒๗ หรือโทร. ๑๔๕๘)

ที่ กท ๐๓๐๓/ ๕๘ ๓

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สำรวจความประสงค์ในการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ด้วย อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน/มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา โดยดำเนินโครงการ/กิจกรรม ร่วมกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย หรือแจ้งหัวข้อการสำรวจความคิดเห็น/การศึกษา/การวิจัยที่สนใจหรือต้องการให้มีการดำเนินการ เพื่อให้บัณฑิต/นักศึกษา/อาจารย์/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป ทำการสำรวจ/ศึกษา/วิจัยในหัวข้อที่หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครต้องการ โดยหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้สนับสนุนด้านข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำวิจัยในการเก็บข้อมูล ซึ่งจะต้องมีการสำรวจความต้องการในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครมีทางเลือกเกี่ยวกับรูปแบบในการทำงานเพิ่มมากขึ้น สำนักงาน ก.ก. ขอให้ทุกหน่วยงานและทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานครจัดทำแบบสำรวจความประสงค์เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Google Form ทาง Link หรือ QR Code แนบท้าย ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดแนวทางในการสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกรุงเทพมหานครกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อลดภาระของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลดระยะเวลา และลดงบประมาณในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมและการสำรวจความคิดเห็น/การศึกษา/การวิจัย ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ก. จะเป็นสื่อกลางการประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครตามความต้องการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร)  
หัวหน้าสำนักงาน ก.ก.

แบบสำรวจความประสงค์เกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือกับ  
ภาคส่วนต่าง ๆ

ขอให้ทุกหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
ทำแบบสำรวจเรื่องการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  
ภายในวันที่ 7 เมษายน 2564

(ทำแบบสำรวจฯ 1 ชุดต่อหน่วยงาน/ส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)

